

Số: 9,1./04/2018/CV-PMG

Quảng Nam, ngày 09 tháng 04 năm 2018

V/v: Giải trình cơ sở ý kiến kiểm
toán ngoại trừ về BCTC hợp nhất

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Quý Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Theo Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và hợp nhất năm 2017 được kiểm toán của Công ty, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PKF Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Gas Việt Thái (tên cũ là Công ty Cổ phần Thương mại V-Gas) như sau:

Theo BCTC riêng kiểm toán năm 2017:

“Cơ sở ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

Đến ngày lập báo cáo này, chúng tôi không thu thập được BCTC năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Gas Việt Thái. Giá gốc của khoản đầu tư được ghi nhận trên BCTC riêng tại ngày 31/12/2017 là 99.500.000.000 đồng. Vì vậy, chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng cũng như xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến khoản đầu tư này hay không.”

Và theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017:

“Cơ sở ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

Đến ngày lập báo cáo này, chúng tôi không thu thập được BCTC năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Gas Việt Thái. Giá gốc của khoản đầu tư được ghi nhận trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2017 là 137.000.000.000 đồng. Vì vậy, chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng cũng như xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến khoản đầu tư này hay không.”

Chúng tôi xin giải trình rằng, khoản đầu tư của Công ty chúng tôi vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Gas Việt Thái chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Gas Việt Thái, cũng như so với tổng tài sản của Công ty chúng tôi.

Trong hai năm qua Petro Miền Trung tập trung mạnh mẽ vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng mới, mở rộng và phát triển quy mô và phạm vi phân phối Gas tại khắp các tỉnh từ Miền Trung, Miền Nam cho đến khu vực Tây Nguyên.

